

**ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.40 อ่อนค่าตามภูมิภาค หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งหนุนดอลลาร์แข็งค่า**

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ต.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.40 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.31 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ได้รับปัจจัยหนุนให้แข็งค่าจากการปรับขึ้นของบอนด์ยีลด์ที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี ประกอบกับการเข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนจากความกังวลเกี่ยวกับการสู้รบในตะวันออกกลาง

"บาทปรับตัวอ่อนค่าจากเย็นวานนี้เกือบ 10 สตางค์ หลังมีปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า เนื่องจากบอนด์ยีลด์ทำนิวไฮในรอบ 16 ปี และความกังวลเรื่องสงคราม" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.30 - 36.55 บาท/ดอลลาร์ โดยต้องจับตาดูทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow)

**\* ปัจจัยสำคัญ**

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 149.78 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.72/75 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0535 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0570 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารอยู่ที่ระดับ 36.327 บาท/ดอลลาร์

-รมช.คลัง นัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีวงเงินมากถึง 5.6 แสนล้านบาท เพื่อสรุปข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน ในวันที่ 24 ต.ค.นี้

-ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 ปี และคาดการณ์กำไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วง 9 เดือนปี 66 จะทำได้ 1.86-1.91 แสนล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังน่าจะเติบโตต่อเนื่องและเป็นแรงหนุนสำคัญของผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปี 66 โดยการประคองผลการดำเนินงานท่ามกลางความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังคงเป็นโจทย์ที่กระตุ้นให้ต้องเร่งปรับตัว

-"เศรษฐกิจ" ชูแลนด์บริดจ์ "One Port, Two Sides" เชื่อมระดับโลก พร้อมเสนอ 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านสีเขียว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเงินสีเขียว และความร่วมมือพหุภาคี ไปรยะยาว มียุทธศาสตร์หลายประเทศสนใจลงทุนไทย หลังประกาศเปิดประเทศ พร้อมคุยจีนเปิดฟรีวีซ่า 2 ประเทศระยะยาว

-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือระดับ 4.9% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2550 เมื่อวานนี้ (18 ต.ค.) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีพุ่งทะลุ 5%

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวเจอร์กในวันพุธ (18 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 1,960 ดอลลาร์ในวันพุธ (18 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนแห่ซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มบานปลาย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-นักลงทุนจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก (Economic Club of New York) ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.

-นักลงทุนเทน้ำหนักกว่า 90% ในการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย. และเพิ่มน้ำหนักในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.ซึ่งเป็นการประชุมนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายในปีี้ หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่สูงเกินคาด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้